
 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา       

อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                         
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง  ประธานฯ ได้อนุญาตให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร 

โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙๐     
วรรคสอง เมื่อคณะกรรมาธิการสามัญจะกระท ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ให้
คณะกรรมาธิการสามัญรายงานให้ประธานสภาทราบ ในการกระท ากิจการ พิจารณาสอบหา ข้อเท็จจริง หรือ
ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องไม่เป็นเรื่องซ้ าซ้อนกัน ในกรณีที่การกระท ากิจการ การสอบหา ข้อเท็จจริง หรือ
การศึกษาในเรื่ อง ใดมีความเกี่ ยวข้องกัน  ให้ เป็ นหน้ าที่ ของประธานสภาที่ จะต้ องด า เนินการ                       
ให้คณะกรรมาธิการสามัญที่เกี่ยวข้องทุกคณะร่วมกันด าเนินการ ในการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมาธิการ    
จะมอบอ านาจหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ คณะบุคคลใดกระท าการแทนมิได้ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินการตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาก าหนด  

ซ่ึงประธานได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวว่า ขอให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมฯ เพ่ือท าให้การ
ท างานของสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ ไม่ท างานซ้ าซ้อนกันทั้งฝ่ายคณะกรรมาธิการ
และผู้ที่มาชี้แจง 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
(๑) กระทู้ถาม  

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา  
   ๑.๑.๑ กระทู้ถาม โดย นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคอนาคตใหม่  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
   นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้แทน 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปก่อน 
   ๑.๑.๒ กระทู้ถาม โดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปก่อน 
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   ๑.๑.๓ กระทู้ถาม โดย นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ี
   รัฐบาลมีมาตรการในการดูแลเด็กในพ้ืนที่ความเสี่ยงอย่างไรการดูแลเยียวยาเด็ก       
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม เด็กก าพร้าในสามจังหวัดชายแดนใต้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นแบ่งเป็นฝ่ายที่ได้รับการรับรองและ
ไม่ได้รับการรับรอง ซึ่งเด็กในกลุ่มที่ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิในการเยียวยาแต่ยังประสบปัญหา เช่น ต้อง
ออกจากโรงเรียน เข้าสู่วัยท างานก่อนวัยอันควร คุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และจ าเป็นต้องได้รับการดูแลเยียวยา
ทางด้านจิตใจ แต่กลุ่มที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับการเยียวยา เด็กที่ได้รับผลกระทบที่ได้รับการดูแลมีกลุ่ม
ใดบ้าง และกลุ่มทีได้รับผลทางอ้อม จะมีการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านจิตใจและการศึกษาอย่างไร          
และอยากให้ทบทวนการประกาศให้วันสารทเดือนสิบ เป็นวันหยุดราชการให้กับประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม   

   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ 
รัฐมนตรีว่าการทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้แทน  งบประมาณที่ใช้การ
ช่วยเหลือเยียวยาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยปี ๒๕๖๑ ใช้งบประมาณรวม ๑๕๓ ล้านบาท ส่วนการ
เยียวยาเด็กก าพร้าที่ได้รับการรับรอง ๖,๖๕๓ คน และอีก ๖๘๒ คน ที่ยังไม่ได้รับการรับรอง ขณะนี้ยังไม่มี
ข้อมูลอย่างละเอียด แต่ที่ได้รับการรับรองแล้วจะได้รับความช่วยเหลือ เช่น กรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั ่นคงของมนุษย ์ และกระทรวงศึกษาธิการให ้ทุนการศึกษาตั ้งแต ่ปฐมวัยจนจบปริญญาตรี            
เด็กที่ได้รับความรุนแรงได้รับบาดเจ็บพิการ ศอ.บต. ช่วยเหลือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ช ่วยเหลือค่าครองชีพ กรณีบาดเจ็บสาหัส ศอ.บต. เย ียวยา กระทรวงการพัฒนาสังคม          
และความมั่นคงของมนุษย์ ให้เงินฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเงินช่วยเหลือเฉพาะหน้าอีก  

 นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ เพ่ือสร้างอาชีพ
ให้กับเด็กเหล่านี้ รวมทั้งให้ทุนการศึกษา เงินยังชีพ เงินฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเงินเยียวยา นอกจากนี้ยังได้
ร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดอบรมอาสาสมัครเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยา เพ่ือจะได้ให้อาสาสมัคร
เหล่านี้ดูแลเยียวยาด้านจิตใจให้กับเด็ก ใช้ศิลปะบ าบัด และการกีฬา ในการเยียวยาจิตใจและบาดแผลที่มองไม่
เห็นของกลุ่มเด็กเหล่านี้ เพ่ือให้เด็กเข้าใจกับปัญหาและอุปสรรคและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  เด็กทุกคนคือ
อนาคตของประเทศ ที่จะต้องได้รับการดูแลและเยียวยาไม่ว่าจะอยู่ในพ้ืนที่ใด ส าหรับประเด็นวันหยุดนั้น      
จะขอรับไปหารือต่อไป เพ่ือบ ารุงขวัญและจิตใจให้ประชาชนต่อไป  

๑.๒ กระทู้ถามท่ัวไป 
     ๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ เรื่อง การฝึกอาชีพของทหารเกณฑ์กับปัญหาการขาดแคลน
แรงานของภาคเอกชน โดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 



- ๓ - 
 
   รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาง โหม มอบหมายให้ รั ฐมนตรีช่ วยว่ า การ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบกระทู้แทน เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ติดภารกิจ จึงขอเลื่อน     
การตอบกระทู้ไปก่อน  
    ๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้มีการแก้ปัญหาการขยายพันธุ์ของลิงในประเทศ 
โดย นายประทวน สุทธิอ านวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดภารกิจ จึงขอเลื่อน     
การตอบกระทู้ไปก่อน  
    ๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการ
ท่องเที่ยวอ่าวน้ าเมา ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  โดย นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดกระบี ่พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม  
   อ่าวน้ าเมาเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี          
มีสภาพคลื่นลมค่อนข้างสงบตลอดทั้งปี ท าให้มีศักยภาพที่เหมาะสมในการเป็นท่าเทียบเรือ  หรือการจอด      
หลบคลื่นลม นอกจากนี้ยังเป็นท าเลเดินเรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดกระบี่ เช่น       
หาดไร่เลย์ ถ้ าพระนาง หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี เกาะทับ เกาะไก่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก ปัจจุบัน      
อ่าวน้ าเมามีท่าเทียบเรือ ๒ แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพช ารุดทรุดโทรม คับแคบไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอ       
ต่อการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกว่า ๒,๐๐๐ คนต่อวัน จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงคมนาคมมีแผนเร่งรัด     
การพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือโดยสาร เพ่ือการท่องเที่ยวอ่าวน้ าเมา ต าบลไสไทย อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่
หรือไม่ อย่างไร แนวทางการบริหารและพัฒนาท่าเรือนี้ จะท าอย่างไร หน่วยงานใดเป็นผู้บริหารจัดการท่าเรือ
เพ่ือความลงตัวทั้ งของภาครัฐและประชาชน ความสอดคล้องของการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า              
และทางอากาศ จะมีการเตรียมแผนการอย่างไร 
    นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ได้รับมอบหมายให้ตอบ
กระทู้ถาม โดยได้ตอบกระทู้ถามว่า ท่าเรือเดิมที่มีอยู่ช ารุดและไม่ค่อยปลอดภัยส าหรับผู้โดยสาร ต่อมา      
ปี ๒๕๕๗ จึงมีการร้องขอไปยังกรมเจ้าท่า ว ่าควรมีการพัฒนาท่าเรืออ่าวน้ าเมาให้เป็นท่าเรือหลัก            
ซึ่งกรมเจ้าท่าท าการศึกษาจนกระทั่งปี ๒๕๕๙ ได้ข้อสรุปว่ามีความเหมาะสมที่จะต้องพัฒนา และส ารวจ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ในปี ๒๕๖๐ และให้ส านักงานนโยบายและแผนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเมิน  จนในที่สุดพบว่าเกิดผลกระทบกับที่ดินของประชาชน          
และมีการออกแบบที ่ใหญ่เก ินไป จ ึงส ่งให้กรมเจ้าท่าไปด าเนินการออกแบบใหม่ โดยกรมเจ ้าท่า          
ออกแบบใหม่ ให้มีขนาดเล็กลง กระทบกับประชาชนในพื้นที่น้อยลง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประชาชน      
มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ คาดว่าขั ้นตอนต่างๆ จะเสร็จสิ ้นในปี ๒๕๖๓ และจะสามารถ              
ของบประมาณเพื่อด าเนินการจัดสร้างต่อไป ทั้งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ดูแลและบริหาร
จัดการ           
 
 



- ๔ - 
 
  ๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ   
 ๑.๓.๑ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่ โดย นายสาทิตย์     
วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง   วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
 ๑.๓.๒ กระทู้ถาม เรื่อง  ความคืบหน้าโครงการขุดเจาะแร่โพแทช ที่อ าเภอ        
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดย นางสาวสกุณา สาระนันท์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร              
พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี  
   ๑.๓.๓  กระทู้ถาม เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนโครงสร้างแข็งเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒   
 (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นวาระท่ีมิได้ปรากฏอยู่ในระเบียบวาระ ดังนี้ 
   ๑. ด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ มีหนังสือแจ้งว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับ       
ค าร้องทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง ร้องขอให้วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของนายธนาธร 
จึงรุ่งเรืองกิจ  สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓)  โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 
ให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดสภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้    
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วรรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟัง เป็นวันที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรว่างลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒  ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ     
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ค าวินิจฉัยของศาล     
มีผลในวันอ่าน คือวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  ๒. รับทราบประกาศจากสภาผู้แทนราษฎร เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง ด้วยศาลรัฐธรรมนูญ     
ได้มีค าวินิจฉัย ที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒t๖๒ วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรของ นายธนาธร จึงรุ่งเรื่องกิจ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๖  ประกอบมาตรา ๙๘ (๓       
นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ 
วรรคสอง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ถือว่าวันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านค าวินิจฉัยให้แก่คู่กรณี     
ฟังเป็นวันที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๕ วรรคหนึ่ง (๒  ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๖        
วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้ค าวินิจฉัยของศาล มีผลในวันอ่าน คือ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดังนั้น สมาชิกภาพ
ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคอนาคตใหม่ ล าดับที่ ๑ 
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ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๒  ประกอบมาตรา ๙๘ (๓  ของรัฐธรรมนูญ      
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   ๒๕๖๐ ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๕ (๒                 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อ
ของพรรคอนาคตใหม่ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน คือ นายมานพ คีรีภูวดล จากนั้น        
นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กล่าวปฏิญาณตน ก่อนเข้ารับการท าหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ    
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  ๒.๑ รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน ๔ เรื่อง 
   ด้วยคณะรัฐมนตรีไต้มีมติรับทราบและวุฒิสภา ได้มติรับทราบ ในคราวประชุม
วุฒิสภาครั้งท่ี ๒ (สมัยสามัญปีครั้งที่สอง  ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้ว  และให้เสนอรายงานประจ าปี
ต่อสภาผู้แทนราษฎรจ านวน ๔ เรื่องดังนี้  
  (๑  รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนการออมแห่งชาติ   
  (๒  รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนข องธนาคาร               
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
  (๓  รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒    
  (๔  รายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 
๒๕๖๑   
  ที่ประชุมรับทราบ  
  ๒.๒ รับทราบรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ด้วยกระทรวงการคลัง ไดเ้สนอรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจ าปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒       
รับทราบรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎร ทราบต่อไป 
  สมาชิกฯ อภิปรายและให้ข้อสังเกตในประเด็น อาทิ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องท าหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และท างานอย่างมีมาตรฐานเดียว ควรใช้บุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี     
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือความโปร่งใส และมีความถ่วงดุล และท าให้องค์กรมีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างควรให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย หรือควรให้ประชาชนเป็น
ผู้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของกรมบัญชีกลางด้วย การเคร่งครัดกฎหมายเป็นเรื่องที่ดี แต่หากเคร่งครัด    
จนท าให้ประชาชนเดือดร้อน ควรมีการพิจารณาและทบทวน 
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  นางอัญชลี ศรีอ าไพ ผู้อ านวยการกองบัญชีภาครัฐ รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง ตอบชี้แจง โดยจะขอรับข้อสังเกตทั้งหมดไปประสานงานต่อไป 
  ที่ประชุมรับทราบ 
  (๓) รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี  
  (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 เรื่องด่วน 
 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา
ผลกระทบจากการกระท า ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อ านาจ        
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา ๔๔ (นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
และญัตติที่เป็นเรื่องในท านองเดียวกันในกลุ่ม  
 ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     
นายปิยบุตร แสงกนกกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร อภิปรายสรุปญัตติ โดยเหตุผลของการเสนอญัตติ          
ดังกล่าวคือ ต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นเพียงแค่การศึกษาประกาศ ค าสั่งต่างๆ เพ่ือท า
รายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร และน าส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หากประกาศ ค าสั่ง ฉบับใดมีความ
ถูกต้องก็ปรับให้เป็นพระราชบัญญัติเพ่ือใช้ต่อไปอย่างถูกต้อง ส่วนค าสั่งคสช.ใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน        
ควรยกเลิก หรือฉบับใดยกเลิกไปแล้ว แต่ผลร้ายยังด ารงอยู่ ก็ควรหามาตรการเยียวยาให้ผู้เสียหาย  ค าสั่ง      
และประกาศคสช. แม้จะยกเลิกไปแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าปัญหาจะหมดไป เพราะผลพวงผลร้ายยังคงอยู่  การตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ จะเป็นการแก้ปัญหาหลังจากประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งภารกิจหลัก           
ของผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎร  คือปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่ไม่เป็นธรรม และให้พ่ีน้องประชาชนอยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้น
ต่อไป เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีก และเพ่ือใช้เป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นต่อไป  
 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายสรุปญัตติ วัตถุประสงค์       
ที่เสนอคือ การท าหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสถาบันนิติบัญญัติ คือต้องปรับปรุงกฎหมาย       
ให้ดีขึ้น การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องผลกระทบและหาแนวทางแก้ไข ผลจากประกาศ 
ค าสั่งคณะปฏิวัติคณะต่าง ๆ ประกาศและค าสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยๆ ค าสั่งของหัวหน้ า        
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และศึกษาผลกระทบและความเหมาะสมของกฎหมายที่บัญญัติ       
โดยสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือหาแนวทางปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ        
สังคม การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือปรับให้เป็นกฎหมายปกติโดยเร็ว 
 จากนั้ น  นายอาดิลัน  อาลี อิส เฮาะ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จั งหวัดยะลา                
พรรคพลังประชารัฐ ขอถอนญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา           
เพ่ือศึกษาผลกระทบการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชก าหนดการบริหาร 
 
 
 



- ๗ - 
 
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานได้ขอมติที่ประชุม         
เพ่ือถอนญัตติดังกล่าว ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้ถอนญัตติดังกล่าว ด้วยคะแนน ๒๓๙ เสียง  
 จากนั้น ประธานสั่งนับองค์ประชุม องค์ประชุมไม่ครบ ประธานจึงสั่งปิดการประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา ๑๙.๑๗ นาฬิกา 
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